



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปกติ (ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน และด้วยความห่วงใยนักศึกษาและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเห็นควรให้มีมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดีจึงให้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังนี้

๑. ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ (ไทย) ก่อนรหัสประจำตัว ๖๓xxxxx ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัตราคนละ ๑,๓๕๐ บาท ยกเว้นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

๒. ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) ตั้งแต่รหัสประจำตัว ๖๓xxxxx เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัตราคนละ ๑,๙๕๐ บาท ยกเว้นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

๓. สำหรับมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษาและครอบครัวจากสถานการณ์ดังกล่าว ในภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์และประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รองคณบดีฝ่ายสังคมฯ (งานศาลายา)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รองคณบดีฝ่าย การศึกษา (งานกศ.)

เรียน คณบดี

หัวหน้าภาควิชา/งาน/กลุ่มสาขา

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

เพื่อโปรด ทราบ อนุมัติ

พิจารณา ลงนาม

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน musis

(ลงนาม) เชิญโชค ศรขวัญ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ